

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 2560

อำเภอท่าตะเกียบมีเครือข่ายชมรมหมอฟันบ้านท่าตะเกียบที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาช่วย ส่งเสริมสุขภาพในประชาชน มีศูนย์การเรียนรู้จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านหนองประโยชน์, บ้านร่มโพธิ์ทอง, คลองตะเกรา และโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จากนั้นได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หมอฟันบ้านดำเนินการโดยประธานหมอฟันบ้านและมีสมาชิกจำนวน 38 คน งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ขับเคลื่อน พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ส่งประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สำหรับหน่วยบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด และได้ดำเนินการส่งหมอฟันเข้าประกวดประเภทหมอฟันดีเด่นและหมอไทยดีเด่น ซึ่งได้รับรางวัลระดับจังหวัด และระดับเขตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน



ผลงานเด่น

ระดับเขต ปี 2559



องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 %

ผลงานเด่น

ระดับจังหวัด

รางวัลปี 2560



หมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด

คือนายชาติ ศรีวิชัย หมอพื้นบ้านอำเภอกำแพงท่าตะเกียบ

ผลงานเด่น

ระดับเขต

รางวัลปี 2560



หมอไทยดีเด่นระดับเขต เครือข่ายสุขภาพที่ 6

คือนายบุญมี เหนียวแน่น ประธานชมรมหมอพื้นบ้านอำเภอท่าตะเกียบ

ผลงานเด่น


ระดับประเทศ

รางวัลปี 2560



เกียรติบัตร เป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
"ระดับทองแดง" ระดับประเทศ ประจำปี 2559

ผลการดำเนินงานเด่น 2560-2561


 ๑. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก ระดับประเทศ และดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัล
 ด้านการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการขนส่งระดับจังหวัดยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัลชมเชยการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการขนส่งระดับจังหวัดยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการขนส่งระดับจังหวัดยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ดังนี้
 กรมการขนส่งทางบก ของผลการประเมิน ดังนี้
 ๑. ด้านการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการขนส่งทางบก ประจำปี ๒๕๖๐ ดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ย ๘๖.๖๖) จำนวน ๓๔ จังหวัด ดังนี้
 ๑. จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุโขทัย
 ๒. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสุรินทร์
 ๓. อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ๓๔. อำเภอท่าตะโกชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา



DHS-RTI ระดับประเทศ Advanced ระดับทอง

มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน



ผลการดำเนินงานเด่น 2560-2561

ออกหน่วย พอสว. และ จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ท่าตะเกียบ 2561



วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ. โรงเรียนสิริวัฒนา 3 จะเชิงเตรา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.จะเชิงเตรา โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.จังหวัดจะเชิงเตรา นำทีมให้บริการโดย นายแพทย์เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ พร้อมด้วยนายแพทย์วันชัย ศรีพุก และนายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สสอ. ท่าตะเกียบ ร่วมกิจกรรมดังนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป มีผู้มารับบริการจำนวน 59 ราย บริการทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน มีผู้มารับบริการจำนวน 61 ราย ให้บริการแพทย์แผนไทย มีผู้มารับบริการจำนวน 42 ราย การตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน และไขมันในเส้นเลือด ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด มีผู้มารับบริการจำนวน 98 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 260 คน

ผลงานการดำเนินงานเด่น 2560-2561

ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมวางแผนเร่งรัดมาตรการการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในอ.ท่าตะเกียบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา ปลัดอำเภอท่าตะเกียบ / นายมานิตย์ ชุมชูจันทร์ สสอ./ นายแพทย์เกริกภัทร ลิ้มปวยออม ผอ.รพ./ รพ.สต./ อบต./ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./ จนท. ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอท่าตะเกียบเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 58 คน



ผลการดำเนินงานเด่น 2560-2561

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส อ.ท่าตะเกียบ 2561



วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครือข่ายอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมี น.ส.กมลชญา ประเสริฐสิน
นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผอ.รพ.ท่าตะเกียบ
นายมานิตย์ ชุมชูจันทร์ สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ น.ส.ยุพิน หงษ์วะชิน พน.กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ เจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม
จำนวนกว่า 300 คน และมีการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันมะเร็งเต้านม

ภาพ กลุ่มงาน NCD ออช.ฉะเชิงเทรา
ข่าว กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ออช.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ
ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครือข่ายอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมกับมูลนิธิกาญจน
บารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่ม
เสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมี น.ส.กมลชญา
ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วย นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม
ผอ.รพ.ท่าตะเกียบ นายมานิตย์ ชุมชูจันทร์
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ น.ส.ยุพิน หงษ์วะ
ชิน พน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมกิจกรรม และร่วม
รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวนกว่า 300
คน และมีการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิด
ความตระหนักรู้เท่าทันมะเร็งเต้านม